

Cục Thuế Quảng Nam phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư thu thuế chuyển nhượng vốn

THÁI ĐÌNH QUÝ

Chuyển nhượng vốn (CNV) đầu tư vào cơ sở sản xuất kinh doanh là việc tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của mình đã đầu tư vào cơ sở kinh doanh cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp). Tổ chức, cá nhân nhận CNV có nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia góp vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh.

Từ cơ sở pháp lý...

Về nguyên tắc, khi cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc CNV, hoặc kể từ ngày các bên thỏa thuận tại hợp đồng CNV thì doanh nghiệp có thu nhập từ CNV được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cơ sở pháp lý cho việc tính và khai thuế đối hoạt động CNV đã được quy định hết sức rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng. Mặt khác trong phạm vi chức năng được quy định, ngành thuế luôn tạo điều kiện tốt nhất trong việc hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động CNV xảy ra với nhiều hình thức khác nhau và với tần suất ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế không có trường hợp nào tự giác kê khai. Cơ quan thuế chưa nắm bắt được số lần chuyển nhượng, đối tượng chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng để đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Trước thực trạng đó, đòi hỏi người làm công tác thuế ở Quảng Nam phải suy nghĩ, tìm tòi những

giải pháp mới áp dụng vào thực tiễn tại địa phương để nhằm giảm thiểu, khắc phục những tồn tại, hạn chế và giúp cho người nộp thuế cũng như cơ quan thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

... đến cơ chế phối liên ngành

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh thì tất cả các trường hợp thay đổi tăng giảm vốn góp, vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn, thay đổi thành viên góp vốn... cơ sở kinh doanh đều phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để làm các thủ tục chuyển đổi theo quy định. Xuất phát từ quy định này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn liên ngành nhằm tạo điều kiện quan hệ phối hợp quản lý tất cả các trường hợp CNV xảy ra trên địa bàn. Công văn liên ngành quy định những nội dung cần thiết vừa phù hợp với pháp luật, vừa sát với thực tiễn địa phương, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận có liên quan.

Đối với ngành thuế, có nhiệm vụ: In tờ rơi hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động CNV và giao cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để phát cho các doanh nghiệp và cá nhân có phát sinh CNV, trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn; Phân



TP Tam Kỳ (Quảng Nam)

định việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tính thuế và thông báo thuế của các cá nhân, doanh nghiệp có CNV cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố và Cục Thuế (Phòng Kê khai và Kế toán thuế) theo phân cấp quản lý. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý có quyền kiểm tra, xác minh, ấn định giá trị chuyển nhượng đối với các trường hợp có hợp đồng chuyển nhượng nhưng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện nhiệm vụ: Nhận và cấp phát tờ rơi hướng dẫn kê khai và nộp thuế đối với hoạt động CNV cho cá nhân, doanh nghiệp có phát sinh CNV trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn cho tổ chức, cá nhân khác; Hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế; Chỉ chấp nhận làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn cho tổ chức, cá nhân nhận CNV khi có chứng từ chứng minh đã nộp thuế (thông báo nộp thuế, biên lai thu tiền).

Doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động CNV có nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp



Ảnh: PV

luật thuế và hướng dẫn của cơ quan thuế; Cá nhân, doanh nghiệp CNV chịu trách nhiệm về số liệu kê khai về thuế trước pháp luật; Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn cho tổ chức, cá nhân nhận CNV khi có chứng từ chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Sau khi phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn liên ngành, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục ban hành công văn trong nội bộ ngành để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động CNV trên địa bàn. Nội dung cơ bản là, phân công trách nhiệm cho các bộ phận cụ thể nhằm xử lý các trường hợp có CNV nhưng chưa thực kê khai thuế. Theo đó, Cục Thuế (Phòng Kế khai và Kế toán thuế) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi các trường hợp CNV đã

phát sinh từ năm 2007 đến nay nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế để cung cấp thông tin cho các Chi cục Thuế đối với các trường hợp CNV của các doanh nghiệp trên địa bàn quận huyện; Cung cấp thông tin cho Phòng Kiểm tra thuế đối với các trường hợp CNV của doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý để yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp có CNV kê khai và nộp thuế theo quy định. Định kỳ vào ngày 21 của tháng cuối quý, Phòng Kế khai và Kế toán thuế thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố báo cáo tình hình và kết quả triển khai cùng với báo cáo sơ kết quý (theo mẫu) để lãnh đạo Cục Thuế có cơ sở đánh giá, chỉ đạo kịp thời.

Với những biện pháp tích cực triển khai đồng bộ, trong 03 tháng kể từ tháng 07/2010 đến tháng 09/2010, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển cho Cục Thuế 34 trường hợp CNV của các cá nhân trong doanh nghiệp. Cục thuế đã yêu cầu kê khai và nộp thuế đối với 28 cá nhân (06 cá nhân đang thực hiện kê khai) số thuế thu được vào ngân sách hơn 1.344 triệu đồng. Kết quả bước đầu thu được tuy không lớn nhưng đã tạo được tiền đề và phương pháp thực hiện quản lý hợp lý, bao quát được hết diện đối tượng nộp thuế khi có trường hợp CNV xảy ra, tạo được đồng thuận của người nộp thuế cũng như cơ quan thuế.

Đà Nẵng triển khai Nghị định 51 về hóa đơn



Để triển khai kịp thời Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, Cục Thuế TP Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai ở cấp Cục Thuế và các Chi cục Thuế; chủ động tham mưu UBND thành phố có kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận huyện trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định 51 và Thông tư 153/2010/TT/BCT cho tất cả các CBCC trong ngành và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Trước đó, Cục Thuế cũng đã mời các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in đến làm việc, quán triệt tinh thần chỉ thị của UBND thành phố về phối hợp với ngành thuế trong thực hiện chủ trương này. Theo đó, các doanh nghiệp in ấn không được tăng giá, ép giá đối với tổ chức, cá nhân đặt in hoá đơn.

Đồng thời, Cục Thuế Đà Nẵng cũng công khai danh sách 07 đơn vị hoạt động trong ngành in đủ điều kiện in hoá đơn (sau khi tổ chức kiểm tra thực tế) trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức cá nhân đặt in hoá đơn được thuận lợi.

Tin & ảnh: Chân Chi



Ảnh: ST